

## ส.บ.ม.ท.เสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นำเสนอเมื่อ : 1 เม.ย. 2563

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยที่การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและของประเทศโดยรวม สิ้นค้าอุปโภคบริโภคต่างขึ้นราคาในการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ นั้น

ส.บ.ม.ท.  
พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการเงินต่างๆเช่นธนาคารล้วนมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการหากำไรโดยให้ประชาชน ทั่วไประหยัดเงินเพื่อหวังผลกำไรในทางธุรกิจ แต่ก็ได้แสดงจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมด้วยการให้มีการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่างๆที่มีจำนวนมากมายื่นตรงมีได้ดำเนินการเพื่อมุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักแต่เป็น การดำเนินกิจการเพื่อมุ่งหวังในการช่วยเหลือครูในการดำรงชีพ และในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ขวดยากมากแพ่งประกอบกับคุณครูส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมทั้งในเรื่องทางการเกษตรและ การทำภาระกิจอื่นเพื่อให้มีรายได้ในการยังชีพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขวดยากมากแพ่งและรัฐไม่ส่งเสริมให้ประชาชนออกจากบ้าน ส่งผลให้อาชีพเสริมที่จะก่อให้เกิดรายได้ในการยังชีพนั้นก็มิสามารถจะทำได้ทำให้คุณครูได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว

ดังนั้น  
ส.บ.ม.ท.จึงขอวิงวอนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกสหกรณ์ทั่วประเทศได้กรุณาพร้อมใจกันแสดงน้ำใจเห็นเป็นที่ประจักษ์ในฐานะที่เป็นสหกรณ์ของคุณครูและช่วยเหลือคุณครูด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเว ลายอย่างน้อยหกเดือนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นได้อันแสดงให้เห็นถึงการให้ความช่วยเหลือคุณครูในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อที่คุณครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไว้จะสามารถดำรงชีวิตได้ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ จอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)